



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP

### Đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị.

Sáng 15-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 nhằm "Đẩy nhanh phục hồi - Tăng tốc phát triển". Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và trực tuyến với đầu cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; đại diện các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp đầu tư kinh doanh du lịch và các ngành liên quan; các chuyên gia nghiên cứu kinh tế.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

### Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 21



Quang cảnh phiên họp.

Sáng 15-3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Trần Quang Phương, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Đây là phiên họp thường kỳ nhưng rất nhiều nội dung quan trọng, bao gồm: Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi); dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến lần đầu về 3 dự

### Công an 8 tỉnh ký giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Sáng 14-3, tại Vĩnh Phúc, Cục thi đua số 4 Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Cục thi đua số 4 Bộ Công an gồm 8 tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương.

Với khẩu hiệu "Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", năm 2023, Công an 8 tỉnh thuộc Cục thi đua số 4 thống nhất ký giao ước thi đua với 5 nhiệm vụ đột phá, 3 giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung như: Tăng cường quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm chỉ đạo của

Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an; phát huy vai trò và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị trong quản lý, giáo dục, đào tạo cán bộ.

Lực lượng Công an quan tâm làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tích cực phổ biến các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm làm giảm các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so năm 2022; tỷ lệ điều tra, phá án đạt hơn 75%, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 90%.

(Xem tiếp trang 2) PV

### 1 khách hàng trúng giải đặc biệt Chương trình tiết kiệm "Xuân sang gửi tiền - Nhận liền Honda CR-V"



Đại diện Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định trao giải Đặc biệt cho ông Trần Xuân Chiến ở xã Hải Anh (Hải Hậu).

Chiều 15-3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh tỉnh Nam Định đã tổ chức trao giải cho các khách hàng trúng thưởng Chương trình tiết kiệm dự thưởng "Xuân sang gửi tiền - Nhận liền Honda CR-V".

Chương trình tiết kiệm dự thưởng "Xuân sang gửi tiền - Nhận liền Honda CR-V" được Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định triển khai nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Agribank. Chương trình diễn ra từ ngày 1-12-2022 với 718 giải các loại, tổng giá trị giải thưởng là 1 tỷ

370 triệu đồng với giải Đặc biệt là 1 xe ô tô Honda CR-V trị giá 1 tỷ 48 triệu đồng và nhiều phần quà giá trị khác như các sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 10 triệu đồng... Chiều 8-3, Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định đã phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Nam Định tổ chức quay số mở thưởng dưới sự chứng kiến và giám sát của các ban, ngành liên quan cùng đại diện các khách hàng tham gia chương trình.

(Xem tiếp trang 4) Tin, ảnh: ĐỨC TOÀN

## Xuân Trường nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế



Sản xuất chi tiết cơ khí tại cơ sở của anh Ngô Văn Hiến, xóm 5, xã Xuân Kiên (Xuân Trường).

Bài và ảnh: THANH THÚY

Năm 2022, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của huyện Xuân Trường đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Tuy nhiên, xét chi tiết nhiều lĩnh vực không đạt mức tăng trưởng như kỳ vọng. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp không đạt kế hoạch đề ra. Một số địa phương vẫn còn diện tích ruộng bỏ hoang nhiều nhưng chưa có phương án khắc phục hiệu quả.

Cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu và phát triển sản phẩm OCOP. Hầu hết các địa phương không quan tâm chỉ đạo đầy đủ các mô hình sản xuất theo tiêu chí NTM cũng như việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đất lúa. Số lượng và quy mô doanh nghiệp của huyện còn hạn chế, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.820 tỷ đồng bằng 100% kế hoạch, tăng 16,2% so với năm 2021, giá trị hàng hóa xuất khẩu quy đổi ước đạt 40,2 triệu USD bằng 100% kế hoạch, tăng 4% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 195,350 tỷ đồng, bằng 106% dự toán.

Trước thực trạng này, năm 2023 huyện Xuân Trường chủ trương gia tăng các biện pháp để tập trung nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tái cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ.

(Xem tiếp trang 3)

chặt kiểm soát việc sở hữu. Đây là động thái mới nhất trong chính sách kiểm soát súng đạn được chính quyền Mỹ xem là toàn diện nhất mà không cần Quốc hội thông qua.

Theo tài liệu được công bố, trọng tâm của sắc lệnh kiểm soát súng đạn là tập trung vào việc mở rộng quy trình kiểm tra lý lịch người mua súng nhằm ngăn chặn khả năng tội phạm

### Người lao động có thể tự theo dõi quá trình đóng hưởng bảo hiểm xã hội

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, nhằm tiếp tục công khai, minh bạch thông tin, giúp người lao động tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Trung tâm Công nghệ thông tin (BHXH Việt Nam) vừa điều chỉnh, nâng cấp, bổ sung thêm tính năng hiển thị tổng thời gian chưa đóng; xem chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN cho người lao động trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã nâng cấp ứng dụng VssID, bổ sung hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN tại chức năng Quản lý cá nhân/Quá trình tham gia. Cụ thể, bổ sung hiển thị tổng thời gian chưa đóng; xem chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN cho người lao động tại cơ quan BHXH đang quản lý.

Thực hiện gửi thông báo trên VssID cho người lao động về thời gian chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN (Xem tiếp trang 2) PV

Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh thắt chặt kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14-3 đã ký sắc lệnh hành pháp quy định xác minh kỹ lưỡng thông tin cá nhân của người mua vũ khí và thắt

HÀ NAM Xứ lý nước thải, rác thải tại các làng nghề

Toàn tỉnh Hà Nam hiện có 58/65 làng nghề được công nhận đang hoạt động, bao gồm 32 làng nghề truyền

thống, 26 làng nghề. Mỗi năm, các làng nghề đạt tổng doanh thu khoảng 2.000 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 13 nghìn lao động với mức thu nhập bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng. Trong số các làng nghề, làng nghề truyền thống đang hoạt động, có những làng nghề đã từng là điểm "nóng" về ô nhiễm môi trường.

(Xem tiếp trang 2) PV



# Phát triển nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ PHỤC VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI

Thông tin với vai trò là một nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đã được tỉnh quan tâm đầu tư phát triển, trong đó thông tin khoa học và công nghệ (KH và CN) được đánh giá là nguồn lực đầu vào phục vụ đặc biệt cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc tạo lập, phát triển, sử dụng nguồn tin KH và CN đang là yêu cầu bức thiết, là nhiệm vụ quan trọng để chủ động tham gia vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hiện tại, nguồn tin khoa học nội sinh trên địa bàn tỉnh có từ từ liệu của địa phương, bao gồm kết quả thực hiện nhiệm vụ KH và CN và kết quả thực hiện dự án, đề án chuyên ngành, sản phẩm khoa học trung gian; từ liệu khoa học do nhà khoa học nghiên cứu tạo ra; kết quả thực hiện luận văn luận án sau đại học; các ấn phẩm, tạp chí, kỷ yếu, tài liệu hội thảo khoa học, từ liệu điều tra khảo sát, các cơ sở dữ liệu, hình ảnh, phim tài liệu... Triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Phát triển nguồn tin KH và CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Sở KH và CN đã tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển nguồn tin KH và CN của tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khai thác của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần tích cực "phổ cập văn hóa thông tin" trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho việc hướng tới một "xã hội thông tin". Xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu thông tin của các tầng lớp nhân dân ngày càng cao, đòi hỏi tính mới, tính liên tục, Sở KH và CN đã xác định cần chủ động trong công tác tạo nguồn tin nên đã đầu tư, nâng cao năng lực cho Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ KH và CN trong việc tổ chức thu thập, xây dựng nguồn tin KH và CN. Đến nay, Sở KH và CN đã phát triển thông tin

KH và CN từ dạng bản tin, tài liệu giấy sang dạng cơ sở dữ liệu trên Trang thông tin điện tử có tên miền: <https://skhcn.namdinh.gov.vn>. Ngoài ra, các thông tin về các doanh nghiệp, sản phẩm thiết bị công nghệ thường xuyên được cập nhật trên Sân giao dịch công nghệ, thiết bị trực tuyến (<https://ndtext.vn/>) với trung bình mỗi năm trên 50 tin bài và hơn 300 sản phẩm công nghệ ở các lĩnh vực: điện - điện tử, đo lường và phân tích, cao su - nhựa - hóa chất, cơ khí... được đăng tải. Hàng năm, Sở KH và CN xuất bản định kỳ 4 số bản tin KH và CN với số lượng 1.700 cuốn; xuất bản không định kỳ các tài liệu phổ biến kiến thức KH và CN, kỷ yếu các đề tài, dự án KH và CN, kỷ yếu Hội thảo KH và CN; đăng tải nhiều tin, bài viết, kết quả điều tra và thống kê KH và CN, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH và CN... lên website: <https://skhcn.namdinh.gov.vn>. Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ KH và CN đang đề xuất phát triển Bản tin KH và CN điện tử mỗi tháng 1 số để cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin cần thiết cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Việc

phát triển nguồn tin KH và CN nội sinh tại địa phương cũng đã được Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ KH và CN tích cực triển khai. Hàng năm, Trung tâm thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố 30-50 thông tin về nhiệm vụ KH và CN tại Sở KH và CN. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với các sở, ngành như: NN và PTNT, TN và MT, Y tế, GD và ĐT, GTVT... khai thác thông tin KH và CN chuyên ngành về các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục, thị trường, xây dựng... Với mục tiêu bổ sung thêm các thông tin về tri thức mới của nhân loại, các thành tựu KH và CN trong nước và quốc tế phục vụ công tác tra cứu, lựa chọn công nghệ để làm căn cứ cho các tổ chức, cá nhân đưa ra quyết định đầu tư công nghệ, phát triển kinh tế và cung cấp thông tin trực tiếp cho hoạt động KH và CN, Sở KH và CN thường xuyên mua bổ sung vào nguồn tin KH và CN các tài liệu, tạp chí về hoạt động KH và CN; đồng thời phối hợp với các Sở KH và CN trong cả nước thực hiện việc cho phép đăng tải, kịp thời các thông tin KH và CN trên trang thông tin điện tử của các Sở KH và CN.

Bên cạnh đó, Sở KH và CN đã tham gia kết nối qua mạng VinaREN với Cục Thông tin KH và CN quốc gia cũng như các thông tin của Bộ KH và CN về số lượng, chất lượng, chủng loại đảm bảo tính thời sự chính xác, bám sát theo các chương trình trọng điểm của tỉnh, những hoạt động KH và CN tiêu biểu nổi bật, mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả, các chính sách, cơ chế mới của Bộ KH và CN và của tỉnh, kết quả việc thực hiện cơ chế chính sách mới tại tỉnh... Qua đó, nâng cao tính khả dụng, giúp nguồn tin được người có nhu cầu tiếp cận tiện lợi, dễ dàng và làm tăng khả năng truy cập tới nguồn tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng tin. Bình quân mỗi ngày có hàng nghìn lượt người truy cập trang thông tin điện tử <https://skhcn.namdinh.gov.vn>. Đồng chí Đào Thành Chuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ KH và CN cho biết: Để thực hiện có hiệu quả Đề án "Phát triển nguồn tin KH và CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", thời gian tới, Sở KH và CN tiếp tục chú trọng thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào công tác phát triển nguồn tin KH và CN, tìm kiếm các công tác viên tại các sở, ngành, các huyện, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; xã hội hóa, vận động sự đóng góp của xã hội vào thực hiện phát triển nguồn tin KH và CN trên quy mô toàn tỉnh, toàn diện trên các lĩnh vực, đa dạng hóa các loại hình thông tin nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo đảm ngưỡng an toàn thông tin tri thức KH và CN trong nước và quốc tế phù hợp với định hướng phát triển KH và CN quốc gia và của tỉnh, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương./



Nghiên cứu sản xuất nấm đông trùng hạ thảo tại Trung tâm Ứng dụng, Dịch vụ khoa học và Công nghệ.

## Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 21

(Tiếp theo trang 1)

Việc chất vấn của đại biểu Quốc hội về 2 lĩnh vực Tòa án và Kiểm sát. Phiên họp sẽ diễn ra trong 4 ngày và kết thúc vào ngày 20-3. Sau khai mạc, sáng 15-3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giá (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2-2023./

## Công an 8 tỉnh ký giao ước phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

(Tiếp theo trang 1)

Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt hơn 90%. Lực lượng Công an mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Cụm thi đua số 4 cũng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đề án

06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống"; tích hợp thông tin thiết yếu của người dân trong căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID. Tăng cường trao đổi, cung cấp, chia sẻ thông tin và phối hợp, hỗ trợ giải quyết tốt các vấn đề phát sinh và các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự./

## Khảo nghiệm, lựa chọn các giống lúa triển vọng

(Tiếp theo trang 1)

mẫu 4. Địa điểm triển khai mô hình khảo nghiệm các giống lúa mới thị trấn Liễu Đề (Nghĩa Hưng) - là vùng đất phù sa có tầng canh tác dày nhẹ đất diện cho các huyện phía nam tỉnh và Hợp tác xã Minh Tân (Vụ Bản) - vùng đất trũng, chua đại diện cho các huyện phía bắc tỉnh.

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả mô hình khảo nghiệm, đội ngũ cán bộ phụ trách các mô hình đã trực tiếp xuống đồng cùng các hộ xã viên gieo sạ các giống lúa trong mô hình "Nghiên cứu khảo nghiệm, chọn lọc tập đoàn giống lúa có triển vọng tại các vùng sinh thái tỉnh Nam Định - vụ xuân năm 2023". Các giống gieo trong mô hình đều đạt tỷ lệ

nảy mầm trên 90%, sinh trưởng khỏe, đạt 2-3 lá. Thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông Nam Định tiếp tục phân công cán bộ kỹ thuật thường xuyên thăm đồng để hướng dẫn các hộ làm mô hình theo dõi, đo đếm các chỉ tiêu, gồm: Ngày gieo cấy, chiều cao cây, ngày bắt đầu đẻ nhánh, ngày kết thúc đẻ nhánh, ngày trở, năng suất lý thuyết, năng suất thực thu và tính chống chịu sâu bệnh.../

Từ kết quả khảo nghiệm, Trung tâm Khuyến nông Nam Định sẽ xác định và lựa chọn 1-2 giống lúa mới có năng suất cao, ổn định, chất lượng tốt và thích ứng rộng với các vùng sinh thái của tỉnh để tham mưu Sở NN và PTNT đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh trong những vụ tới./

## Người lao động có thể tự theo dõi quá trình đóng hưởng bảo hiểm xã hội

(Tiếp theo trang 1)

của đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật BHXH năm 2014 từ 30 ngày trở lên. Cụ thể, thời gian gửi thông báo là ngày 10 hàng tháng.

Thời gian qua, tình trạng chậm đóng, nợ BHXH của người lao động xảy ra ở nhiều đơn vị. Theo BHXH Việt Nam, để hạn chế tình trạng nợ đóng BHXH, bên cạnh sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng thì bản thân người lao động cũng cần chủ động. Khi bắt đầu vào làm việc cho doanh nghiệp, người lao động cần yêu cầu người sử dụng lao động phải đăng ký tham gia BHXH cho mình. Trong quá trình làm việc, người lao

động cũng phải chủ động theo dõi giám sát quá trình đóng của người sử dụng lao động có đầy đủ, kịp thời hay không.

Trường hợp phát hiện doanh nghiệp không tham gia đầy đủ, kịp thời thì người lao động phải tiếp yêu cầu, phản ánh với tổ chức công đoàn, hoặc nêu các cơ quan chức năng ở địa phương can thiệp, yêu cầu người sử dụng lao động là phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật BHXH.

Việc BHXH Việt Nam triển khai tính năng theo dõi thời gian chưa đóng BHXH trên ứng dụng VssID là một giải pháp hỗ trợ người lao động chủ động giám sát quá trình đóng BHXH, từ đó có thông tin để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình./

## TIN TRONG NƯỚC

địa báo để vận chuyển về các nhà máy xử lý theo quy định. Một số chất thải rắn khác, như đầu mẩu gỗ, tre, nứa... từ các làng nghề mộc, thủ công mỹ nghệ được các hộ thu gom tái sử dụng làm chất đốt.

### BẮC GIANG Gieo cấy 97,9% diện tích lúa chiêm xuân

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã

chờ bản hoàn thành gieo cấy vụ chiêm xuân, bảo đảm khung thời vụ.

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng 67,7 nghìn ha, trong đó diện tích lúa là 47 nghìn ha (97% trà xuân muộn). Thống kê đến ngày 14-3, các địa phương đã gieo cấy được hơn 46 nghìn ha lúa, đạt 97,9% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với các loại cây trồng khác, nông dân trong tỉnh đã trồng gần 5,4 nghìn ha lạc (đạt 94,3% so với kế hoạch), hơn 1.000ha khoai lang (đạt 89,6%), gần 5,6 nghìn ha rau các loại (77,6%), gần 2,3 nghìn ha ngô (70,9%) và hơn 2,5 nghìn ha cây khác./

## Chương trình cho vay giải quyết việc làm

# THÚC ĐẨY KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN

Vốn vay giải quyết việc làm là một trong số nhiều nguồn vốn tín dụng chính sách đang được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh triển khai trên địa bàn tỉnh. Thông qua nguồn vốn này của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, hàng nghìn lao động được tạo việc làm ngay tại gia đình, tăng thu nhập, góp phần giúp địa phương nâng cao tiêu chí về thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội.

Tính đến hết tháng 2-2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại Chi nhánh đạt 3.933 tỷ 859 triệu đồng với 115.881 món vay. Trong đó, dư nợ cho vay chương trình giải quyết việc làm đạt 386 tỷ 581 triệu đồng với 6.483 khách hàng còn dư nợ. Hai tháng đầu năm 2023, Chi nhánh đã giải ngân cho 367 lượt khách hàng vay vốn với tổng doanh số cho vay đạt 27 tỷ 587 triệu đồng. Nhiều địa phương có dư nợ lớn như Mỹ Lộc (57 tỷ 448 triệu đồng), Vụ Bản (52 tỷ 143 triệu đồng), thành phố Nam Định (40 tỷ 995 triệu đồng), Nghĩa Hưng (34 tỷ 405 triệu đồng), Nam Định (34 tỷ 136 triệu đồng)...

Chương trình cho vay giải quyết việc làm luôn là chương trình có tỷ lệ giải ngân cao và nhanh nhất trong các chương trình tín dụng chính sách đang thực hiện tại Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh. Nguồn vốn đã góp phần thu hút, tạo việc làm ổn định, hạn chế tình trạng ở khu vực nông thôn, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn. Tín dụng CSXH được triển khai gắn với các chương trình khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển chuỗi liên kết... đã trực tiếp phát huy hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn

định. Bên cạnh đó, nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng CSXH đã giúp hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn, hộ khó khăn tại khu vực đô thị thay đổi thói quen, nhận thức trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư vốn phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định cho các gia đình, để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài nguồn vốn từ Trung ương phân bổ hàng năm, thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan, các hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh giải ngân vốn vay giải quyết việc làm đến với người dân. Năm 2022, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giải ngân được 150 tỷ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 2.084 lao động theo Nghị quyết số 11/NQ-CP góp phần mạnh mẽ vào tiến trình phục hồi kinh tế - xã hội tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Được vay vốn từ năm 2017, suốt hơn 5 năm qua, nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng đã đồng hành cùng gia đình anh Đặng Văn Tiến ở xóm 4, xã Nghĩa Tân từng bước vươn lên thoát nghèo vững chắc, tạo lập nguồn thu nhập ổn định. Anh Tiến cho biết: "Sinh



Được tiếp vốn vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, xưởng cơ khí của anh Trần Văn Trọng ở xóm Tiên Vinh, xã Nam Thái (Nam Trực) đã ổn định sản xuất, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho nhiều lao động địa phương.

ra và lớn lên trong gia đình nông dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ đau yếu thường xuyên không lao động được nên tôi luôn nung nấu ước mơ thoát nghèo ngay trên mảnh đất quê hương. Nhận thấy đồng đất Nghĩa Tân màu mỡ, ngoài 2 vụ lúa chính, phong trào sản xuất vụ đông mỗi năm đều rất mạnh mẽ. Năm 2017, gia đình tôi đã mạnh dạn vay 48 triệu đồng từ Ngân

hàng CSXH huyện để đầu tư mua máy cày bừa phục vụ bà con trong và ngoài xã. Sau 3 năm làm dịch vụ cày bừa thuê, trừ chi phí mỗi năm gia đình tôi thu được 120 triệu đồng". Ngoài ra, gia đình anh Tiến còn trồng 6 sào ca chua để tăng thêm thu nhập. Nhờ vậy, đầu năm 2020, gia đình anh Tiến đã trả hết nợ cho Ngân hàng CSXH; có tiền xây được ngôi nhà mới khang trang, sắm được đồ dùng trang thiết

bị sinh hoạt thiết yếu trong nhà. Thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi định kỳ, lại sử dụng hiệu quả nguồn vốn kích cầu để phát triển kinh tế đến tháng 5-2021, gia đình anh lại được Ngân hàng CSXH huyện Nghĩa Hưng tiếp tục cho vay 50 triệu đồng theo chương trình cho vay giải quyết việc làm để đầu tư cải tạo 2 sào ao nuôi thả cá truyền thống các loại. Mỗi năm, 2 sào ao giúp gia đình ông Tiến thu thêm từ 20-30 triệu đồng đảm bảo đóng lãi và trả nợ đầy đủ đúng hạn.

Từ vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện Nam Trực, xưởng cơ khí của anh Trần Văn Trọng ở xóm Tiên Vinh, xã Nam Thái (Nam Trực) cũng vượt qua "bão giá" vật tư nguyên liệu đầu vào, từng bước ổn định sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động tại địa phương. Anh Trọng chia sẻ: "Giữa năm 2022, mọi chi phí từ nguyên liệu phối khung thép nhôm định hình đến chi phí nhân công đều tăng từ 10-15% khiến xưởng sản xuất của gia đình tôi phải hoạt động cầm chừng do thiếu vốn". Được Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện, anh Trọng đã vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH huyện. Có vốn, gia đình anh đã đầu tư mua thêm các loại máy cắt, mài nhỏ, thuê thêm lao động, mạnh dạn nhận thêm các đơn hàng thi công dạng trình mới. Hiện tại, xưởng

cơ khí của anh Trọng có 5 lao động với thu nhập bình quân mỗi người từ 9-10 triệu đồng/tháng.

Xuất phát từ thực tế cho vay và nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm ở địa phương còn rất lớn, hiện tại, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn giải quyết việc làm, giúp các gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn trong việc duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ. Để phát huy hiệu quả trong tham gia giải quyết việc làm tại địa phương, nâng cao thu nhập cho người lao động, Chi nhánh kiến nghị cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn nữa để cân đối nguồn ngân sách địa phương ủy thác sang cho Ngân hàng để cho vay giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho các hộ phát triển sản xuất. Cùng với đó, Chi nhánh sẽ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát vốn vay của các cấp, các ngành đối với những trường hợp đã được giải ngân các chương trình tín dụng chính sách thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả kịp thời nợ vay (gốc và lãi) đúng thời hạn quy định, không để phát sinh nợ quá hạn. Phát huy vai trò giám sát, phân biệt xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn được triển khai kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng, an toàn và phát huy hiệu quả, ý nghĩa kinh tế - xã hội trong giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đẩy lùi tín dụng đen và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn nông thôn./



# Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý văn hóa

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 29-9-2021 của UBND tỉnh về “Cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đã đẩy mạnh thực hiện CCHC trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo thành phần hồ sơ, thời gian xử lý, giảm chi phí thực hiện; tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng dịch vụ công; lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân làm thước đo thành công của CCHC để phục vụ mục tiêu phát triển trên các lĩnh vực của ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc tuyên truyền về CCHC được Sở VH, TT và DL thực hiện bằng nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, công thông tin điện tử, lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật... Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến những kết quả CCHC của ngành; cập nhật các văn bản chỉ đạo công tác CCHC của Chính phủ, của Bộ VH, TT và DL và của tỉnh; rà soát, đơn giản hóa các TTHC; chuyển đổi số trong ngành Du lịch...

Cải cách thể chế và phân cấp quản lý Nhà nước là một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện CCHC. Sở VH, TT và DL đã xây dựng đề án sắp xếp vị trí việc làm, bố trí cán bộ, công

chức, viên chức hợp lý, phù hợp chuyên môn theo các Nghị định của Chính phủ như: số 106/NĐ-CP quy định về “Vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập”, số 62/NĐ-CP quy định về “Vị trí việc làm và biên chế công chức”; đồng thời thực hiện rà soát, tinh gọn bộ máy, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo Nghị định số 120/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập”. Đến nay, Sở VH, TT và DL có 9 phòng chuyên môn nghiệp vụ, 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (đã được UBND tỉnh phê duyệt để án thành lập).

Năm 2022, Sở VH, TT và DL đã tham mưu UBND

tỉnh ban hành các kế hoạch chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ lớn của ngành như: Kế hoạch “Triển khai thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh”, Kế hoạch “Triển khai chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh giai đoạn 2022-2030”, Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX-2022. Thực hiện triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Sở VH, TT và DL đã rà soát, bổ sung những TTHC mới theo chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL, bãi bỏ những TTHC không còn hiệu lực; đồng thời rà soát, thực hiện cắt giảm, tối thiểu hóa các bước TTHC

theo quy định để giảm bớt phiền hà cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký TTHC liên quan đến các lĩnh vực ngành phụ trách. Hiện nay, Sở VH, TT và DL đang thực hiện 142 TTHC (126 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, 16 TTHC cấp tỉnh) do UBND tỉnh công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của Sở VH, TT và DL và Trang Dịch vụ công trực tuyến tỉnh. 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH, TT và DL được thực hiện theo cơ chế “một cửa”, qua phần mềm hệ thống “một cửa” (dichvucong.namdinh.gov.vn), trong đó có 127/142 số TTHC (tỷ lệ 89,4%) được triển khai theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 35 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở VH, TT và DL được thực hiện theo cơ chế “một cửa” liên thông. Năm 2022, Sở VH, TT và DL đã tiếp nhận 243 hồ sơ giải quyết TTHC, trong đó có 24 hồ sơ lĩnh vực du lịch, 6 hồ sơ lĩnh vực thể dục thể thao, 4 hồ sơ lĩnh vực di sản, 208 hồ sơ lĩnh vực văn hóa; 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại của các tổ chức, cá nhân, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình tham gia giải quyết TTHC giữa ngành VH, TT và DL với công dân. Trong tổng số 243 hồ sơ giải quyết TTHC, (Xem tiếp trang 4)

Bài và ảnh: KHÁNH DŨNG



Cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính thuộc ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Năm 2022, Sở VH, TT và DL đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức toàn ngành trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn CCHC với nâng cao chất lượng quản trị hành chính công và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hiện đại hóa hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao hiệu quả áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 trong hoạt động, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa

(Tiếp theo trang 1)  
Để thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các phòng chức năng, các địa phương tích cực hướng dẫn, tạo điều kiện về hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền của huyện cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Cụm công nghiệp (CCN) Xuân Tiến giai đoạn 2; khuyến

thị trường, quảng bá sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất tập trung, xây dựng cánh đồng lớn, liên kết sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ các nông sản chủ lực. Thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất

dụng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu đoạn qua huyện; xây dựng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tỉnh Thành Nam tại xã Xuân Ninh; xây dựng khu dân cư tập trung tại các xã Xuân Phương, Xuân Trung, Xuân Vinh, Xuân Hồng. Triển khai thi công các dự án đường giao thông thuộc huyện quản lý, đường giao thông liên xã

vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước tỉnh giai đoạn 2021-2030 và các kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, ưu tiên và thu hút đầu tư của huyện. Tăng cường sự phối hợp, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các vướng

# Xuân Trường nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu. Tạo điều kiện phát triển các ngành có lợi thế, các loại hình và sản phẩm thể mạnh của huyện, có giá trị gia tăng cao; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu; xử lý kịp thời các hành vi gian lận, vi phạm thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất, người tiêu dùng. Trong sản xuất nông nghiệp, các xã, thị trấn quyết tâm thực hiện hiệu quả nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh đổi mới các hình thức sản xuất nông nghiệp. Trong đó, tăng cường thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là hỗ trợ doanh nghiệp, người sản xuất kết nối

trồng lúa; khuyến khích tổ chức chăn nuôi khép kín, liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị; khuyến khích các hộ nuôi trồng thủy sản đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển đa dạng các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với quy hoạch phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của các xã, nhất là tiêu chí về sản xuất; tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với xây dựng thương hiệu để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

Để tăng cường các điều kiện cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuận lợi, huyện chú trọng khai thác tốt các nguồn thu, tăng cường công tác kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế, phần đất tăng thu. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, giảm bội chi, triệt để tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước. Từ đó, dồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, bao gồm: xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quan - Đường bờ ven biển; xây

bằng nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung. Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, CCN, nhất là Khu công nghiệp Thượng Thành, CCN Nam Điền, CCN Xuân Hồng, CCN Xuân Tiến. Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thương mại, dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý và thực hiện hiệu quả các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội định hướng đến năm 2030 của huyện và các xã, thị trấn; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; quy hoạch xây dựng chung cấp xã và các quy hoạch khác để phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư. Không ngừng cải thiện chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” huyện và các quy hoạch khác để phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư. Không ngừng cải thiện chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa” huyện và thị trấn. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, Đề án xây dựng đô thị thông minh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục

mắc cho doanh nghiệp theo hướng linh hoạt, sáng tạo, thông thoáng; hỗ trợ để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn về tìm kiếm và nhanh chóng hoàn thành các thủ tục về đất đai và thủ tục đầu tư tại huyện. Bằng việc gia tăng các biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, huyện Xuân Trường phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản năm 2023 là: tốc độ gia tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 13,21%; Cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thủy sản đạt 9,79%; công nghiệp xây dựng, dịch vụ đạt 90,21%; Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản đạt 2,35%, năng suất lúa đạt 124,3 tạ/ha; sản lượng lương thực (cây có hạt) đạt 68 nghìn tấn, giá trị thu được trên ha canh tác theo giá hiện hành đạt 107 triệu đồng trở lên; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 16 nghìn tấn. Phần đầu giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh 2010) đạt 11.627 tỷ đồng; giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 41,9 triệu USD; thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán tính giao. Giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lượt người./

## THÔNG TIN QUẢNG CÁO

# Vì sao uống rượu bia hay bị mẩn ngứa, mề đay?



Tôi rất hay bị mẩn ngứa, mề đay sau khi sử dụng rượu bia. Thường khoảng 2 đến 3 tiếng sau cuộc nhậu là khắp người tôi ngứa ngáy, da nổi thành từng mảng sần đỏ, càng gãi càng ngứa, khó chịu vô cùng. Xin bác sĩ tư vấn nguyên nhân gây ra tình trạng này và giải pháp để cải thiện.  
(Nguyễn Hải Ninh, Hà Nội)  
**Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh) trả lời:**  
Mẩn ngứa, mề đay là tình trạng không ít người gặp phải sau khi uống rượu bia. Triệu chứng thường thấy là da ngứa ngáy, chàm chích, nóng rát, nổi các mảng, sần cục màu đỏ, ngứa âm ỉ hoặc dữ dội, gây ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.  
Nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng này là do gan - cơ quan xử lý tới 90% lượng cồn trong bia rượu. Một lít gan khỏe mạnh cần 1 giờ để chuyển hóa hết 1 đơn vị cồn (tương đương 3/4 lon bia, 1 ly rượu vang hoặc 1 chén rượu mạnh 30ml). Khi uống lượng lớn rượu bia, gan sẽ bị quá tải, cồn chuyển hóa thành Acetaldehyde không được xử lý hết sẽ tích tụ, hoạt hóa tế bào miễn dịch giải phóng các chất trung gian, gây mẩn ngứa, mề đay.  
Trường hợp chức năng gan suy giảm do tuổi tác như người trung niên, cao tuổi hoặc người có bệnh

lý về gan thì khả năng chuyển hóa, đào thải chất độc hại trong bia rượu của gan kém hơn bình thường. Vì thế, ngay cả khi không uống quá nhiều bia rượu, mẩn ngứa, mề đay vẫn có thể xảy ra.  
Bên cạnh đó, mề đay, mẩn ngứa còn có thể do dị ứng với cồn hoặc các thành phần (lúa mì, men, chất bảo quản...) trong bia rượu; cơ thể không dung nạp được bia, rượu do không có enzyme phân hủy và chuyển hóa các chất độc hại; mạch máu nhạy cảm với độ uống có cồn...  
Để giảm cảm giác ngứa ngáy, bạn nên uống nhiều nước để đẩy nhanh quá trình đào thải cồn ra khỏi cơ thể. Đồng thời, chườm lạnh lên vùng da bị

mẩn đỏ, mề đay giúp làm dịu tạm thời cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp phần ngọn giúp cải thiện triệu chứng.  
Nếu muốn giải quyết tận gốc, giảm thiểu nguy cơ nổi mẩn ngứa, mề đay sau mỗi cuộc nhậu, bạn nên lựa chọn loại rượu, bia phù hợp với cơ địa của mình, tránh dùng rượu kém chất lượng, các loại rượu ngâm không rõ nguồn gốc. Hãy ăn lót dạ trước cuộc nhậu để làm chậm quá trình hấp thụ cồn vào cơ thể. Đặc biệt, cần có giải pháp tăng cường chức năng gan, giải độc gan, giảm tác động của rượu bia đến gan.  
Hiện nay, sử dụng các sản phẩm bổ gan có nguồn gốc thảo dược là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả, nên ưu tiên sản phẩm của thương hiệu uy tín, thành phần chứa những loại thảo dược đã được thế giới nghiên cứu và chứng minh lâm sàng như Khúng khéng, Kế sữa.  
Khúng khéng là thành phần chính trong các sản phẩm giải rượu tại Hàn Quốc. Nghiên cứu lâm sàng cho thấy, Khúng khéng có tác dụng bảo vệ, giải độc gan, làm tăng nồng độ các enzyme chuyển hóa cồn, giúp cồn nhanh chóng được đào thải ra khỏi cơ thể, làm giảm các triệu chứng khó chịu do bia rượu gây ra. Chiết xuất Kế sữa có hoạt chất chính là Silymarin giúp tăng cường khả năng tổng hợp protein của gan, phục hồi tế bào gan bị tổn thương, kích thích sản xuất tế bào gan mới.  
**Được phẩm Tâm Bình - Top 5 Công ty Đông dược Việt Nam uy tín đã ứng dụng bộ đôi tinh chất Khúng khéng và Kế sữa trong TPBVSK Bổ gan Tâm Bình. Sản phẩm bổ sung các dược liệu khác tốt cho gan như: Actos, Cà gai leo, Giáo cổ lam, Diệp hạ châu, Rau đắng đất, Bạch thực, Sài hồ, Novasol Curcumin, Mật nhân.**  
**Bổ gan Tâm Bình vừa hỗ trợ giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa do chức năng gan kém, vừa hỗ trợ giảm tác hại của rượu bia ảnh hưởng đến gan, đồng thời hỗ trợ tăng cường chức năng gan, thanh nhiệt, giải độc gan, mát gan, bảo vệ gan.**  
**Sản phẩm được bình chọn Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Cựu tuyên thủ Như Thuần cũng tin dùng Bổ gan Tâm Bình để chăm sóc sức khỏe lá gan.**  
**Bổ gan Tâm Bình đang có chương trình khuyến mại MUA 6 TẶNG 1 dành cho khách hàng mua online. Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình, vui lòng liên hệ hotline: 0343 44 66 99, website: bogantambinh.vn**

Bài và ảnh: HOÀNG TUẤN



# Đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu

(Tiếp theo trang 1)

du lịch đã dần khôi phục trở lại, đặc biệt là du lịch nội địa. Năm 2022, lượng khách nội địa đạt 101,3 triệu lượt (tăng hơn 150% so với mục tiêu đặt ra là 60 triệu lượt khách). Tổng thu từ khách du lịch đạt 495 nghìn tỷ đồng, vượt trên 23% so với kế hoạch và đạt 66% so với mức kỳ lục năm 2019. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,5 triệu lượt (giảm 80% so với cùng kỳ năm 2019), đạt 70% số kế hoạch...

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp làm du lịch lớn trên cả nước, các cơ quan liên quan đã tham luận phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn và thúc đẩy du lịch.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tích cực, đạt được kết quả đáng ghi nhận trong phát triển du lịch, nhất là trong bối cảnh xuất phát điểm thấp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế của ngành Du lịch Việt Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa bền vững, tính cạnh tranh chưa cao. Theo Thủ tướng, Đại hội XIII của Đảng xác

định: “Đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 47-50 triệu lượt, du lịch đóng góp khoảng 14-15% GDP, nâng tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GDP lên trên 50%”. Việt Nam có hệ thống chính trị ổn định; an ninh trật tự, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững; thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp, đa dạng, phong phú về cả biển, núi, rừng và sông; có một trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, 3 di sản thiên nhiên thế giới, 15 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại; hơn 41 nghìn di tích, danh lam, thắng cảnh; sản vật phong phú, mặt bằng giá cả thấp hơn so với khu vực; đặc biệt có 54 dân tộc với những nét văn hóa đặc sắc... là những yếu tố nền tảng quan trọng để chúng ta phát triển, trong đó có phát triển du lịch.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quan điểm phải phát triển du lịch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn xã hội; phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn; chuyển từ “cung cấp cái mình có” sang “cung cấp điều khách hàng cần”; từ du lịch “một mùa”, sang du lịch quanh năm; phát triển du lịch theo hướng an toàn, xanh, sạch, văn minh, hiện đại, hấp dẫn,

để cao văn hóa du lịch Việt Nam. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp chung tay phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch văn minh, hội nhập, hiệu quả, bền vững; với phương châm “người dân, doanh nghiệp là chủ thể; khách du lịch là trung tâm; sản phẩm, hạ tầng du lịch là nền tảng; dịch vụ tiên tiến, hiện đại là động lực”.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về du lịch, nhất là Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Du lịch, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng tin tưởng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; sự quản lý của Nhà nước; sự quyết tâm, nỗ lực cao của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chung tay, đồng lòng ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp du lịch và người dân; ngành Du lịch Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ theo hướng “Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp - Thủ tục thuận tiện - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch sẽ - Điểm đến an toàn, thân thiện”, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, góp phần quan trọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc./.

## 1 khách hàng trúng giải đặc biệt Chương trình tiết kiệm “Xuân sang gửi tiền - Nhận liền Honda CR-V”

(Tiếp theo trang 1)

Cần cứ vào kết quả quay số mở thưởng đã xác định ông Trần Xuân Chiến, thường trú tại xóm 13, xã Hải Anh (Hải Hậu) đã trúng giải Đặc biệt là 1 xe ô tô Honda CR-V; bà Nguyễn Thị Ngọc thường trú tại xóm 12, xã Nghĩa Thành (Nghĩa Hưng) trúng giải Nhất là 1 số tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng; 2 khách hàng là ông Trần Văn Thiện, thường trú tại xóm 4, xã Giao An (Giao Thủy) và ông Nguyễn Văn Hùng thường trú tại thôn Cổ Gia, xã Nam Hùng (Nam Trực) cùng trúng giải Nhì là 1 số tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng.

Tại buổi lễ trao thưởng, đại

diện Agribank Chi nhánh Nam Định đã gửi lời chúc mừng đến tất cả các khách hàng may mắn trúng thưởng và cảm ơn hơn 5.000 khách hàng tiền gửi đã luôn ủng hộ, đồng hành, gắn bó với Chi nhánh trong thời gian qua. Thay mặt các khách hàng trúng thưởng, ông Trần Xuân Chiến, khách hàng của Agribank Chi nhánh huyện Hải Hậu trúng thưởng giải Đặc biệt của chương trình đã cảm ơn Agribank Chi nhánh tỉnh Nam Định tổ chức chương trình ý nghĩa, mang lại lợi ích cho khách hàng; đồng thời, mong muốn Chi nhánh sẽ triển khai nhiều chương trình khuyến mại hơn để thu hút ngày càng nhiều khách hàng./.

## Thực hiện cải cách hành chính...

(Tiếp theo trang 3)

Sở VH, TT và DL đã trả 102 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, 141 hồ sơ qua trực tuyến. Công tác cải cách TTHC của Sở VH, TT và DL đã nhận được sự phản hồi tích cực từ các tổ chức, cá nhân với 243 phiếu đánh giá hài lòng (đạt tỷ lệ 100%).

Thời gian tới, Sở VH, TT và DL tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của người đứng đầu các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là giải quyết các hồ sơ TTHC. Triển khai các nhiệm vụ CCHC gắn với thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Bộ VH, TT và DL, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực

hiện công tác CCHC và công vụ, để cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong cơ quan. Tiếp tục rà soát các TTHC để có những điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan, quản lý hồ sơ công việc và giải quyết TTHC; xây dựng và thực hiện quy trình quản lý nội bộ theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, đảm bảo phủ kín các TTHC. Tổ chức, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Triển khai thực hiện tối dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với giải quyết các TTHC lĩnh vực VH, TT và DL, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo sự hài lòng của doanh nghiệp, công dân, góp phần tăng tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong hoạt động của cơ quan./.

## Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh...

(Tiếp theo trang 3)

giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên, tập trung các nội dung về Đảng. Từ đó, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về Đảng, củng cố niềm tin của thanh niên với Đảng, nhận thức rõ việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là để trưởng thành và cống hiến. Bình quân hàng năm, các đơn vị ĐBĐP tỉnh tổ chức kết nạp 2-3 đảng viên mới, trong đó chủ yếu là chiến sĩ nghĩa vụ. Từ năm 2020 đến nay, ĐBĐP tỉnh đã kết nạp 8 đoàn viên ưu tú. Đa số chiến sĩ là đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tốt vai trò người đảng viên, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tập trung ở việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, sáng tạo. Qua đó, quan tâm phát triển tổ chức Đoàn gắn với vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cộng đồng để tạo môi trường thuận lợi phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Các phong trào, mô hình, công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu được đồng đạo đoàn viên, thanh niên tham gia như: các buổi tọa đàm, các chương trình văn hóa, văn nghệ, xây dựng đơn vị văn hóa lành mạnh, xanh - sạch - đẹp - an toàn tuyệt đối về mọi mặt; phong

trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh”; thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu...

Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Chính ủy ĐBĐP tỉnh cho biết: “Đảng ủy, Bộ Chỉ huy ĐBĐP tỉnh thường xuyên coi trọng và thực hiện tốt việc giáo dục, rèn luyện, quản lý và phân công nhiệm vụ cho đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; trách nhiệm cao, gương mẫu trong sinh hoạt và lối sống; có phương pháp tác phong công tác khoa học, sâu sát, bám dân, bám nhiệm vụ, có kỷ cương, kỷ luật. Kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá, xếp loại đảng viên với đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan, chính xác, đúng năng lực trình độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân”.

Với việc quan tâm xây dựng phát triển đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ĐBĐP tỉnh ngày càng vững mạnh. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; có nhiều chuyển biến tích cực về chấp hành chế độ sinh hoạt, công tác; chất lượng huấn luyện được nâng lên. 100% đơn vị được xây dựng, đảm bảo doanh trại chính quy, thống nhất, sạch đẹp. Công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng ngày càng chặt chẽ hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, các tổ chức Đảng được nâng lên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo được sự chuyển biến, tiến bộ trên nhiều mặt; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường; vai trò trách nhiệm, tinh thần phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Để giải bài toán thiếu nhân lực, nhiều nước tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nước ngoài sinh sống, làm việc. Bộ Y tế Australia xác định, việc thu hút thêm các bác sĩ nước ngoài là một giải pháp hiệu quả để củng cố hệ thống y tế. Bộ này nhấn mạnh, trong quá trình rà soát các dịch vụ y tế đa khoa, cần tìm hiểu cách thức thu hút thêm nhân lực người nước ngoài đến Australia và công nhận các chứng chỉ, bằng cấp của họ. Trong khi đó, Chính phủ Anh cần nhắc nhở lòng chính sách cấp thị thực nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động liên quan tới các quy định nhập cư chặt chẽ trong giai đoạn hậu Brexit.

Nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Để không lỡ chuyến tàu phục hồi, phát triển trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, giới phân tích khuyến cáo các doanh nghiệp vạch chiến lược toàn diện, linh hoạt trong tuyển dụng và đào tạo người lao động, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ nhằm giảm bớt áp lực về nhân sự./.

TU AN

## GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

### Cần có quy định cụ thể chi tiết hơn chính sách bồi thường, hỗ trợ tạo việc làm cho người dân có đất bị thu hồi

Góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu đại diện cho HĐND - UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện một số sở, ngành và các tầng lớp nhân dân đã đóng góp các ý kiến về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nêu rõ: Thu hồi đất là vấn đề liên quan đến nhiều tổ chức, lực lượng và quyền lợi, sinh kế của nhiều người dân; đây cũng là một trong những lĩnh vực nhạy cảm có nhiều khiếu kiện. Do vậy, nên có quy định cho những trường hợp cụ thể để giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa Nhà nước, chủ đầu tư và người sử dụng đất; đồng thời, giúp các địa phương có đủ chủ động hơn trong việc thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đặc điểm tình hình cụ thể của mỗi địa phương. Quy định các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng có từ “hài hòa” lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư. Đây là vấn đề nhân dân rất bức xúc trong những năm qua: tiền đền bù cho người bị thu hồi đất quá thấp, nhà đầu tư được hưởng lợi quá nhiều. Nhà nước có nơi làm tốt, có nơi cần bộ làm mất tài sản công. Khái niệm “hài hòa” chưa rõ, chưa cụ thể. Đề nghị làm rõ hơn về khái niệm “hài hòa” này. Các cơ quan chức năng chi tiết hơn chính sách bồi thường hỗ trợ tạo việc làm cho người dân có đất bị thu hồi. Thông báo trước khu tái định cư về địa điểm mức độ đất ứng dụng báo cuộc sống phù hợp với phong tục tập quán tương đồng với nơi ở cũ. Đối với tổ chức, cá nhân đầu tư dự án nhưng để dự án treo vì không đủ năng lực tài chính triển khai dự án, để lãng phí đất đai, tài nguyên thì Nhà nước phải thu hồi, tránh tình trạng đầu cơ, mua, bán, chuyển nhượng làm thất thu ngân sách Nhà nước.

Các ý kiến của đa số nhân dân nhất trí với dự thảo, vấn đề bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất, trong Dự thảo đã khá hợp lý, sát thực tiễn. Cụ thể, Dự thảo quy định nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Quan điểm này phù hợp với lợi ích và đáp ứng nguyện vọng của đồng dân nhân dân, nhất là những người có đất bị thu hồi; đồng

thời đã bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; tuy nhiên trong quá trình triển khai cần rà soát để đồng bộ với các quy định của Luật khác, tránh các tình trạng mỗi luật quy định khác nhau hoặc các văn bản dưới luật lại quy định khác với nội dung của Luật, dẫn đến đối tượng thiệt thòi nhất là người dân. Khi bồi thường không nên phân biệt thu tự nguyện gây mất bình đẳng xã hội. Đề nghị Nhà nước quy định mức bồi thường theo đúng (cao hơn mức quy định của Nhà nước) hỗ trợ sát với thực tế để giúp nhân dân tái định cư, đủ tiền xây nhà ổn định cuộc sống. Quy định rõ đối tượng chịu trách nhiệm trước pháp luật khi lập kế hoạch và xây dựng khu tái định cư cho người bị thu hồi đất. Hiện tại nhiều khu tái định cư cho người bị thu hồi đất không hợp lý về địa điểm, công trình xây dựng không đảm bảo, làm ra không có người ở gây thất thoát lãng phí tài sản Nhà nước. Trước khi làm phải minh bạch, có sự đồng thuận và giám sát của người bị thu hồi đất. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với người bị thu hồi đất thời gian qua từng bước hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho người có đất bị thu hồi, ổn định đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc hỗ trợ, tái định cư của người có đất bị thu hồi chưa thỏa đáng dẫn đến tình trạng người dân không đồng thuận, bức xúc làm phát sinh các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Do đó, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần thể chế hóa các quy định rõ rệt hơn nữa, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, cụ thể hóa các tiêu chí thế nào là “tốt hơn nơi ở cũ”... Việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cần thực hiện trước khi có quyết định thu hồi đất; bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, công khai, kịp thời và đúng quy định; việc tái định cư bảo đảm các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội./.

LAM HỒNG (tổng hợp)

## THÔNG BÁO

### GIÁ BÁO NAM ĐỊNH QUÝ II NĂM 2023

Quý II năm 2023, Báo Nam Định ra 78 số, phát hành vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu và số Cuối tuần. Trong đó có 2 số báo đặc biệt; 1 số đặc biệt (góp của 4 số thời sự Thứ Sáu ngày 28-4-2023, số Thứ Hai ngày 1-5-2023, số Thứ Ba ngày 2-5-2023 và số Thứ Tư ngày 3-5-2023) chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, phát hành vào Thứ Sáu ngày 28-4-2023; 1 số đặc biệt kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Nam Định phát hành vào Thứ Sáu ngày 19-5-2023.

Giá Báo Nam Định quý II năm 2023 cụ thể như sau:

- 12 số thứ 2 x 1.000 đồng = 12.000 đồng
- 12 số thứ 3 x 1.000 đồng = 12.000 đồng
- 12 số thứ 4 x 1.000 đồng = 12.000 đồng
- 13 số thứ 5 x 1.000 đồng = 13.000 đồng
- 11 số thứ 6 x 1.000 đồng = 11.000 đồng
- 13 số cuối tuần x 1.000 đồng = 13.000 đồng
- 01 số đặc biệt x 8.000 đồng = 8.000 đồng
- 01 số đặc biệt x 2.000 đồng = 2.000 đồng

Cộng: 83.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi ba nghìn đồng chẵn).

Đối với chi bộ thuộc Đảng bộ xã, phường, thị trấn được tỉnh trợ giá mua 50% nên số tiền đặt mua 1 số Báo Nam Định quý II năm 2023 là 41.500 đồng (Bốn mươi một nghìn năm trăm đồng).

Ban Biên tập Báo Nam Định kính mời các cơ quan, đơn vị cùng bạn đọc xa gần đặt mua Báo Nam Định tại cơ sở Bưu điện gần nhất./.

BÁO NAM ĐỊNH

## Thời sự Quốc tế

# ÁP LỰC THIẾU HỤT LAO ĐỘNG

Thiếu hụt lao động đã xuất hiện ngay khi đại dịch COVID-19 lắng xuống và các ngành sản xuất, kinh doanh nối lại hoạt động. Song đến nay, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện ở không ít quốc gia. Từ y tế, hàng không, du lịch, vận tải, bưu chính, cho đến các ngành thủ công vẫn long đong tìm cách giải “cơn khát nhân lực” phục vụ hoạt động bình thường.

Khoảng 14 nghìn vị trí việc làm trong ngành hàng không của Hàn Quốc dự kiến còn trống vào cuối năm 2023. Số lượng công nhân đóng tàu ở Xúc số Kim chi đã giảm từ mức 203.441 người trong năm 2014 còn 95.030 người vào cuối tháng 10-2022.

Tại Anh, các lĩnh vực như khách sạn, vận tải đường bộ... cũng đang trong tình cảnh thiếu lao động. Theo dữ liệu của Văn phòng Thống kê quốc gia Anh (ONS), nước này hiện có khoảng 1 triệu vị



Hội chợ việc làm trên Đại lộ số 5, thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 3-9-2021.

Ảnh: Reuter

trí việc làm để trống. Hơn 25% số công ty ở Anh có từ 10 nhân viên trở lên thiếu lao động.

Các ngành nghề thủ công cũng “khát” nhân lực trầm trọng. Truyền thông địa phương dẫn lời ông Tom Oberweis, chủ một hãng bánh ngọt ở Luxembourg cho biết, công ty của ông phải rất kiên nhẫn và mất nhiều thời gian để tìm được nhân viên làm bánh.

Thiếu hụt nhân sự cũng là một thách thức chưa có hồi kết của ngành hàng không trên cơ đường phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tình trạng thiếu người làm việc trong các bộ phận như kiểm soát hành lý, chăm sóc khách hàng đã dẫn tới hiện tượng ùn tắc tại các sân bay trong quãng thời gian cao điểm vào mùa hè năm 2022.

Một trong những vấn đề khiến việc làm trong

ngành hàng không khó giữ chân người lao động là mức lương thấp, trong khi công việc vất vả. Những yếu tố này càng trở nên trầm trọng hơn sau vài năm đại dịch COVID-19 hoành hành, bởi dịch bệnh khiến sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động sa sút.

Theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), nhu cầu di lại bằng máy bay năm 2024 sẽ tăng hơn 4% so với năm 2019. Đây vừa là tín hiệu mừng cho đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành hàng không sau một thời gian dài âm ỉ do dịch bệnh, lại vừa là nỗi lo khi vấn đề nhân lực chưa được giải quyết triệt để.

Làn sóng đình công của người lao động yêu cầu tăng lương ở một loạt nền kinh tế lớn tại châu Âu như Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha... đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm tê liệt đời sống xã hội với những thiệt hại đáng kể về kinh tế, đẩy các nước cận kề vòng xoáy bất ổn.